

เจ้าหน้าที่ละเลยหรือไม่ละ ถ้าต้นไม้ข้างทางล้มทับรถยนต์

กรณีที่มีเหตุการณ์ต้นไม้ข้างทางล้มลงมาทับรถยนต์ของผู้ที่เดินทางบนถนน ในขณะที่เกิดพายุ ใครต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและถือเป็นการที่เจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกหรือไม่นั้น วันนี้อาตมาดูแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 322/2566 กันดีกว่า สำหรับคำพิพากษาดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี (ผู้เสียหาย) ขับรถไปบนถนนทางหลวง ซึ่งเป็นช่วงสี่แยกโซนร้อน และในขณะที่ขับรถอยู่นั้นได้มีต้นไม้ล้มลงมาทับรถยนต์เสียหาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ ซึ่งต้นไม้ริมถนนทางหลวงนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ที่ต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทั้งต้นไม้ที่ปลูกและขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อมิให้เกิดขวางเส้นทางสัญจรหรือกรณีให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ จากต้นไม้ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) แล้วกรณีนี้เจ้าหน้าที่ได้ละเลยจนเป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มลงมาหรือไม่นั้น จากข้อเท็จจริงพบว่า ต้นไม้ที่ล้มอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีใบเขียวช่อไม่ดกถ่วง จึงไม่ได้เป็นการล้มเพราะขาดการดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานปกติ และเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการตัดแต่งกิ่ง ตัดต้นไม้แห้งและไม้ที่เอนเอียงเข้าหาทาง และตรวจสภาพต้นไม้เป็นประจำ และขณะที่เกิดเหตุสี่แยกโซนร้อนทำให้ต้นไม้ล้มหลายต้น หลายแห่งด้วยกัน แม้เจ้าหน้าที่จะได้ดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งต้นไม้อย่างทั่วถึงก็มิอาจป้องกันภัยธรรมชาตินี้ได้ กรณีจึงถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ และไม่เป็นการกระทำละเมิด

จากแนวคำพิพากษาของศาลดังกล่าวเป็นบทสรุปได้ว่า หากปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างดีและเหมาะสมแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเพราะเหตุแห่งการละเลย ดังนั้นเป็นการไม่ประมาทที่สังเกตก็จะพบว่า ในหน่วยงานราชการ รวมทั้งโรงเรียน สถานศึกษาต่าง ๆ มักจะมีต้นไม้เล็กใหญ่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือร่างกายกับบุคคลใดก็ตามจากต้นไม้ที่อาจหักล้มลงมาได้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการจึงควรต้องใส่ใจดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณความ

2

รับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานปกติ และต้องมีการตัดแต่งกิ่ง ตัดต้นไม้แห้งและไม้ที่
เอนเอียงที่อาจหักหรือล้มลงมา และตรวจสอบสภาพต้นไม้เป็นประจำ หากเราปฏิบัติหน้าที่อย่างดีและ
เหมาะสมแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดทางละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่
นั้นเอง อย่าประมาทกันนะ